

## เปิดจรรยาสะพานยกระดับศรีนครินทร์-ร่มเกล้า

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดจรรยาโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 5 ก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 หรือถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) เขตสะพานสูง โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 9 ขนาด 3 ช่องจราจร รวม 6 ช่องจราจร ความยาวสะพาน 950 เมตร แล้วเสร็จพร้อมเปิดการจราจรทำให้ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า มีความสมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายถนนที่ถูกรัดด้วยทางหลวงหมายเลข 9 และเสริมประสิทธิภาพโครงข่ายถนนใกล้เคียง เช่น ถนนศรีนครินทร์ ถนนรามคำแหง ทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ถนนร่มเกล้า และถนนเจ้าคุณทหาร ทั้งสำหรับโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า แบ่งเป็น 7 ช่วง 7 สัญญา ระยะทางรวมประมาณ 12 กม.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นขับเคลื่อนงาน และภารกิจทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยเน้นพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอย่างทั่วถึง

ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบันมีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ทั้งในพื้นที่ฝั่งพระนคร ฝั่งธนบุรี ซึ่งหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางโครงการได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ผลักดันและติดตามจนแล้วเสร็จเปิดการจราจร ช่วยแบ่งเบาปัญหาในพื้นที่เขตบางกะปิ สะพานสูง ลาดกระบัง และบริเวณใกล้เคียง เป็นการเพิ่มทางเลือกในการสัญจรให้แก่ประชาชน ในพื้นที่รัศมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม แนวถนนรามคำแหง และสายสีเหลือง แนวถนนศรีนครินทร์ นอกจากนี้ประโยชน์ด้านการจราจร ยังช่วยขยายการให้บริการระบบสาธารณสุขโลก พัฒนาความเจริญในพื้นที่เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชาชนในพื้นที่ และกรุงเทพมหานคร โดยโครงการดังกล่าวสามารถรองรับการจราจรได้ 200,000 คัน โดยคาดว่าช่วงแรกที่เปิดใช้จะมีรถสัญจรในเส้นทางวันละ 50,000-100,000 คัน